

บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล

สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

## 1. ข้อมูลทั่วไป

### 1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ลงทุนและถือหุ้นในบริษัทอื่น ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สาขาซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 7/3 ถนนปภกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 คือ บริษัท เพทโร-อินสตรูเมนต์ จำกัด โดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 19.72 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ

### 1.2 ข้อสมมติฐานทางการบัญชี

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15.5 ก) ตั้งแต่ปี 2552 บริษัทฯมีข้อพิพาททางการค้าและคดีฟ้องร้องที่สำคัญกับผู้ขายวัตถุดิบรายหลักของบริษัทฯ ซึ่งได้หยุดส่งวัตถุดิบให้แก่บริษัทฯ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ทำให้บริษัทฯต้องหยุดการผลิตเพราะไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบหลักดังกล่าวจากผู้ขายรายอื่น บริษัทฯย่อยบางบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯต้องหยุดดำเนินกิจการ และเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯหยุดประกอบกิจการ โรงกลั่นน้ำมันที่จังหวัดระยองอย่างถาวร กลุ่มบริษัทฯจึงมีขาดทุนจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่หยุดการผลิตในปี 2555 แม้ว่าในปัจจุบัน ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญบางประการที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทฯจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ลดลงเนื่องจากแผนงานของฝ่ายบริหาร อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯยังคงมีขาดทุนจากการดำเนินงาน และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 กลุ่มบริษัทฯมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นจำนวนเงิน 1,533 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 1,184 ล้านบาท) ซึ่งหนี้สินหมุนเวียนดังกล่าวได้รวมหนี้สินที่ยังเป็นข้อพิพาททางการค้าและคดีฟ้องร้องกับผู้ขายวัตถุดิบรายหลักของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้น ปัจจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญบางประการที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทฯหากบริษัทฯแพ้คดีความดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบันผลของข้อพิพาททางการค้าและคดีฟ้องร้องดังกล่าวยังไม่สามารถระบุได้และขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมในอนาคต

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ถึงแม้ว่าปัจจัยดังกล่าวจะทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทฯ แต่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯมีแผนการปรับปรุงการดำเนินงานโดยการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯเพื่อที่จะดำเนินธุรกิจทางด้านลงทุนและถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก (Holding company) ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่าจะแก้ปัญหาได้ แผนการลงทุนของบริษัทฯสามารถสรุปได้ดังนี้

- ก) ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯได้ซื้อหุ้นสามัญจำนวนเงิน 900 ล้านบาทของบริษัท ไทยพบลิกพอร์ต จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจหลักในการให้เช่าคลังน้ำมันและกิจการท่าเรือ
- ข) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) (SAMCO) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯเพิ่มจำนวน 135,564,380 หุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 23.00 ในราคาหุ้นละ 3.05 บาทหรือรวมเป็นจำนวนเงิน 413 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯและเงินกู้ยืม ทั้งนี้ บริษัทฯได้ซื้อหุ้นเพิ่มดังกล่าวแล้วในเดือนมีนาคม 2558 ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯใน SAMCO เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 25.25 เป็นร้อยละ 48.25 SAMCO ดำเนินธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

นอกจากนี้ บริษัทฯอยู่ระหว่างการแสวงหาผู้ร่วมทุนและแนวทางในการดำเนินธุรกิจอื่นๆ จากเหตุผลดังกล่าว งบการเงินนี้จึงยังคงจัดทำขึ้นภายใต้ข้อสมมติฐานการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกิจการ

### 1.3 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินระหว่างกาล

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล โดยบริษัทฯเลือกนำเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจำปี

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่น่าเสนอครั้งล่าสุด ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่นำเสนอซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้ออกไปแล้ว ผู้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจำปีล่าสุด

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

#### 1.4 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวมระหว่างกาล

งบการเงินรวมระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) และได้จัดทำขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทย่อยในระหว่างงวดปัจจุบันดังรายละเอียดต่อไปนี้

ในเดือนพฤษภาคม 2558 บริษัท เอสซีที ปีโตรเลียม จำกัด ได้จัดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี โดยบริษัทฯ ได้รับเงินคืนทุนจากบริษัทย่อยดังกล่าวในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558

ในเดือนกันยายน 2558 บริษัท จตุรทิศขนส่ง จำกัด บริษัท เพียวอินเตอร์เทรด จำกัด และบริษัท ทศทิศ โลจิสติกส์ จำกัด ได้จัดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี โดยบริษัทฯ ได้รับเงินคืนทุนจากบริษัทย่อยดังกล่าวในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558

#### 1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

##### ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับใหม่ ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งาน มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ ไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามทีกล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

##### มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในกำไรขาดทุน หรือในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในกำไรขาดทุนก็ได้

มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ รับรู้รายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยู่แล้ว

### **มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม**

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยใช้แทนเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีสำหรับงบการเงินรวมที่เดิมกำหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีอำนาจควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากคนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้น ได้ ถึงแม้ว่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี้ส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่ากลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือไม่และจะต้องนำบริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจัดทำงบการเงินรวมบ้าง

การเปลี่ยนแปลงหลักการนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ

### **มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น**

มาตรฐานฉบับนี้กำหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย การร่วมการงาน บริษัทร่วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ

### **มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม**

มาตรฐานฉบับนี้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้ มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ

#### **ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่มีผลบังคับใช้**

ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

## 1.6 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้น โดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคำนวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังต่อไปนี้และตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.5 เนื่องจากการนำมาตรฐานฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติ

### สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายแสดงมูลค่าตามราคาตามบัญชีหรือมูลค่ายุติธรรมหลังหักต้นทุนในการขายแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

บริษัทฯ จัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายไม่ใช่จากการใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป โดยสินทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีไว้เพื่อขายในทันทีในสภาพปัจจุบันและการขายต้องมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแนในระดับสูงมาก ผู้บริหารต้องผูกมัดกับการขายสินทรัพย์และการขายดังกล่าวคาดว่าจะเข้าเงื่อนไขในการรับรู้รายการเป็นการขายที่สมบูรณ์ภายใน 1 ปี นับจากวันที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

การประมาณรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการขายสินทรัพย์ โดยคำนึงถึงมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินทรัพย์ วิธีการขาย สภาพของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายรวมถึงความต้องการในตลาดของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย เป็นต้น

## 2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
30 กันยายน	31 ธันวาคม	30 กันยายน	31 ธันวาคม
2558	2557	2558	2557

### ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้ค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ

ค้างชำระ

ไม่เกิน 3 เดือน

59	64	-	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	59	64	-

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน	31 ธันวาคม	30 กันยายน	31 ธันวาคม
	2558	2557	2558	2557
<b>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</b>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	30,046	36,937	-	-
3 - 6 เดือน	34	490	-	-
6 - 12 เดือน	4	3,178	-	-
มากกว่า 12 เดือน	11,545	8,947	617	617
รวม	41,629	49,552	617	617
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(10,248)	(9,819)	(617)	(617)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	31,381	39,733	-	-
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	31,440	39,797	-	-
<b>ลูกหนี้อื่น</b>				
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	985	4,338	4,197	8,487
รายได้ค้างรับ	4,821	6,812	793	1,804
อื่นๆ	10,446	7,638	87	95
รวม	16,252	18,788	5,077	10,386
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(4,566)	(4,519)	-	-
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ	11,686	14,269	5,077	10,386
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	43,126	54,066	5,077	10,386

### 3. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (PTEC)	บริษัทย่อย
บริษัท อาร์พีซี แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อย
RPC Global Co., Ltd.	บริษัทย่อย
บริษัท ซุปเปอร์เพียวแก๊ส จำกัด	บริษัทย่อยของ PTEC
บริษัท เอสซีที สหพันธ์ จำกัด	บริษัทย่อยของ PTEC
บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	บริษัทร่วม

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

รายชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วม
บริษัท ไทยฟิวเจอร์ จำกัด	บริษัทร่วม
บริษัท เพทโท-อินสตรูเมนต์ จำกัด	ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 19.72
บริษัท เคพี เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</b> (ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
เงินปันผลรับ	-	-	-	1,349
รายได้ค่าบริหารจัดการ	-	-	991	1,094
ดอกเบี้ยรับ	-	-	883	1,213
รายได้อื่น - การให้บริการอื่น	-	-	688	879
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม</b>				
ขายสินค้า	227	263	-	-
รายได้ค่าบริหารจัดการ	900	2,700	900	2,700
ดอกเบี้ยรับ	-	199	-	199
รายได้อื่น	-	900	-	900
ค่าเช่าที่ดิน	209	195	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	154	179	-	-
<b>รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
รายได้ค่าบริหารจัดการ	250	-	250	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	154	-	154	-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
	2558	2557	2558	2557
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</b> (ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
เงินปันผลรับ	-	-	-	1,349
รายได้ค่าบริหารจัดการ	-	-	3,304	3,722
ดอกเบี้ยรับ	-	-	2,832	3,829
รายได้อื่น - การให้บริการอื่น	-	-	1,968	1,687
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	18	-
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม</b>				
ขายสินค้า	481	652	-	-
เงินปันผลรับ	22,328	10,420	22,328	10,420
รายได้ค่าบริหารจัดการ	2,700	2,700	2,700	2,700
ดอกเบี้ยรับ	114	354	114	354
รายได้อื่น	-	900	-	900
ค่าเช่าที่ดิน	617	549	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	468	474	-	-
<b>รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
รายได้ค่าบริหารจัดการ	250	-	250	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	154	-	154	-

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ขายสินค้า	ราคาขายอิงตามราคาตลาด
เงินปันผลรับ	ตามที่ประกาศจ่าย
รายได้ค่าบริหารจัดการ	ตามสัญญาและตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
ดอกเบี้ยรับ	อัตราร้อยละ 3.50 - 5.00 ต่อปี
รายได้อื่น	ราคาตามสัญญา ค่าธรรมเนียมการค้าประกันอัตราร้อยละ 1 ต่อปี
ค่าเช่าที่ดิน	ราคาตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายอื่น	ราคาตามสัญญา



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน	31 ธันวาคม	30 กันยายน	31 ธันวาคม
	2558	2557	2558	2557
<b>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
(หมายเหตุ 2)				
<b>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทร่วม	59	64	-	-
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	59	64	-	-
<b>ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทย่อย	-	-	3,212	4,149
บริษัทร่วม	642	4,049	642	4,049
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกรร่วมกัน)	343	289	343	289
รวมลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	985	4,338	4,197	8,487
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทย่อย	-	-	421,188	449,188
บริษัทร่วม	-	8,000	-	8,000
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	8,000	421,188	457,188
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	-	(200,000)	(200,000)
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	-	8,000	221,188	257,188
<b>เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกรร่วมกัน)	4,500	4,500	4,500	4,500
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(4,500)	(4,500)	(4,500)	(4,500)
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	-	-	-	-
<b>เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทร่วม	51	51	-	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกรร่วมกัน)	23	-	23	-
รวมเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	74	51	23	-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

## เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหวดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ยอดคงเหลือ ณ			ยอดคงเหลือ ณ
	วันที่ 31 ธันวาคม	เพิ่มขึ้น	ลดลง	วันที่ 30 กันยายน
	2557	ระหว่างงวด	ระหว่างงวด	2558
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น</b>				
บริษัท เพียวสมมาร คีเวลลอปเมนท์ จำกัด	8,000	3,000	(11,000)	-
รวม	8,000	3,000	(11,000)	-
<b>เงินให้กู้ยืมระยะยาว</b>				
บริษัท เคพี เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด	4,500	-	-	4,500
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(4,500)	-	-	(4,500)
สุทธิ	-	-	-	-

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ			ยอดคงเหลือ ณ
	วันที่ 31 ธันวาคม	เพิ่มขึ้น	ลดลง	วันที่ 30 กันยายน
	2557	ระหว่างงวด	ระหว่างงวด	2558
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น</b>				
บริษัท เพียวไบโอ โอดีเซล จำกัด	319,188	-	-	319,188
บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด	130,000	767,000	(795,000)	102,000
บริษัท เพียวสมมาร คีเวลลอปเมนท์ จำกัด	8,000	3,000	(11,000)	-
รวม	457,188	770,000	(806,000)	421,188
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(200,000)	-	-	(200,000)
สุทธิ	257,188	770,000	(806,000)	221,188
<b>เงินให้กู้ยืมระยะยาว</b>				
บริษัท เคพี เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด	4,500	-	-	4,500
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(4,500)	-	-	(4,500)
สุทธิ	-	-	-	-

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินที่ไม่มีหลักประกัน อายุ 6 - 12 เดือน จำนวนเงินรวม 421 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 449 ล้านบาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ในเดือนพฤษภาคม 2558 บริษัท เพียวไบ โอดีเซล จำกัด ได้จัดจ้างที่ดิน อาคารและถังน้ำมัน ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 รวมจำนวนเงิน 118 ล้านบาท เพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ได้รับจากบริษัทฯ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืมบริษัท เพียวไบ โอดีเซล จำกัด จำนวนเงิน 200 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ คาดว่าสินทรัพย์ของบริษัทย่อยจะไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 บริษัทฯ ได้หยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท เพียวซัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PSDC) เป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันอายุ 12 เดือน จำนวนเงินรวม 8 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี มีกำหนดชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดภายในเดือนพฤษภาคม 2558 และในระหว่างงวด 2558 PSDC ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวทั้งจำนวนแล้ว

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท เคพี เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด (KPEG) เป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันอายุ 1 ปี จำนวนเงิน 4.5 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี มีกำหนดชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดภายในเดือนธันวาคม 2557 ในระหว่างปี 2557 KPEG ได้ขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้เป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ จึงได้จัดประเภทรายการเงินให้กู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวใหม่เป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาว บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืมดังกล่าวทั้งจำนวนเนื่องจากบริษัทฯ คาดว่าสินทรัพย์ของ KPEG จะไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้และเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 บริษัทฯ ได้หยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทดังกล่าว

#### คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ผลประโยชน์ระยะสั้น	2,697	6,007	1,699	5,018
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	196	183	163	152
รวม	2,893	6,190	1,862	5,170

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: พันบาท)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ผลประโยชน์ระยะสั้น	9,500	15,201	6,049	11,999
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	589	550	487	456
รวม	10,089	15,751	6,536	12,455

#### ภาระค้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีภาระจากการค้ำประกันให้บริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15.4 ข)

#### 4. สินค้ำคงเหลือ

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีการปรับลดราคาทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	8,149	7,055
บวก: การปรับลดราคาทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	1,910	-
หัก: กลับรายการปรับลดสินค้ำคงเหลือที่กำหนดและ ใช้ไปในระหว่างงวด	(11)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558	10,048	7,055

#### 5. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจำซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้นำไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจากธนาคารและเป็นหลักประกันต่อศาลในคดีฟ้องร้อง

## 6. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

### 6.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			30 กันยายน		31 ธันวาคม		มูลค่าตามบัญชี		มูลค่าตามบัญชี	
			2558	2557	2558	2557	ตามวิธีส่วนได้เสีย	ตามวิธีราคาทุน	ตามวิธีส่วนได้เสีย	ตามวิธีราคาทุน
			ร้อยละ	ร้อยละ						
บริษัท ไทยฟิวเจอร์ส จำกัด	ให้เช่าคลังน้ำมันและ กิจการทำเรือ	ไทย	30.00	30.00	900,112	900,112	877,383	880,886	900,112	900,112
บริษัท เพียวสัมมาร ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	ให้เช่าและบริการ อสังหาริมทรัพย์	ไทย	44.13	44.13	129,181	129,181	126,500	125,523	129,181	129,181
บริษัท สัมมาร จำกัด (มหาชน)	การพัฒนา อสังหาริมทรัพย์	ไทย	48.25	25.25	785,802	371,592	1,064,273	407,394	785,802	371,592
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม							2,068,156	1,413,803	1,815,095	1,400,885

#### บริษัท สัมมาร จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท สัมมาร จำกัด (มหาชน) (SAMCO) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ เพิ่มจำนวน 135,564,380 หุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 23.00 ในราคาหุ้นละ 3.05 บาทหรือรวมเป็นจำนวนเงิน 413 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และเงินกู้ยืม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นเพิ่มดังกล่าวแล้วในเดือนมีนาคม 2558 ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน SAMCO เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 25.25 เป็นร้อยละ 48.25 SAMCO ดำเนินธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ในปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อจัดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันซื้อส่วนได้เสียในกิจการให้เสร็จสมบูรณ์ โดยการวัดมูลค่านี้ส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับการระบุและวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนบางรายการ ซึ่งจะถูกระบุการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อส่วนได้เสียในกิจการตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ประมาณการมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินด้วยประมาณการที่ดีที่สุดตามข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่มีอยู่ แวดล้อม ณ วันที่ซื้อเพื่อปันส่วนต้นทุนการซื้อธุรกิจให้แก่รายการดังกล่าวในเบื้องต้น ซึ่งอาจมีผลแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมที่ได้ประเมินอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วอย่างมีสาระสำคัญ และอาจทำให้บริษัทฯ ต้องปรับปรุงย้อนหลังบัญชีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมตั้งแต่วันที่ซื้อส่วนได้เสียในกิจการดังกล่าวเพิ่มเติม

## บริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด

ในระหว่างปี 2540 จังหวัดชลบุรี (โจทก์) ได้ฟ้องร้องบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันจำนวน 8 ราย (จำเลย) ในข้อหาละเมิด บุกรุกที่ดินของรัฐ ระเบิดหิน ทำลายธรรมชาติและเรียกร้อยค่าเสียหายจำนวนหนึ่ง โดยบริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด (TPP) มิได้เป็นคู่ความในคดีแต่อย่างใด ในระหว่างปี 2548 ศาลจังหวัดชลบุรีได้มีคำพิพากษาคดีให้จำเลยร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายและเพิกถอนโฉนดที่ดินที่จำเลยถือครองอยู่และรวมถึงโฉนดที่ดินแปลงที่ TPP เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และใช้เป็นที่ตั้งสิ่งปลูกสร้างต่างๆในโครงการท่าเรือและคลังน้ำมัน ต่อมา ในเดือนกรกฎาคม 2553 ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาแก้เป็นว่าไม่เพิกถอนโฉนดที่ดินของจำเลยรวมถึงของ TPP เนื่องจากเป็นการพิพากษาเกินกว่าคำฟ้อง อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน คดีฟ้องร้องดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณาคดีของศาลฎีกา โดยผลของข้อพิพาทดังกล่าวยังไม่สามารถระบุได้และขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทฯและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯเห็นว่า TPP จะไม่ได้รับความเสียหายจากคดีเนื่องจาก TPP มิได้เป็นคู่ความในคดีดังกล่าว คำพิพากษาของศาลจังหวัดชลบุรีย่อมไม่ผูกพัน นอกจากนั้น คำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่ให้เพิกถอนโฉนดที่ดินถือเป็นการพิพากษาเกินกว่าคำฟ้องของโจทก์ที่ฟ้องเรียกร้อยค่าเสียหายจากจำเลยเท่านั้น

ในระหว่างปี 2541 TPP ได้ยื่นเรื่องเพื่อขอสัมปทานประกอบกิจการในที่ดินของรัฐซึ่งคั่นอยู่ระหว่างแนวเขตโฉนดที่ดินของ TPP กับชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นบริเวณหน้าท่าของ TPP รวมจำนวน 103 ไร่ โดยในปี 2550 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้สัมปทานที่ดินดังกล่าวแก่ TPP เป็นระยะเวลา 50 ปี อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาทำสัญญาสัมปทานและออกประทานบัตรให้แก่ TPP โดยคณะทำงานมีมติให้รอผลของคำพิพากษาคดีที่ดินดังกล่าวข้างต้นก่อน

## 6.2 ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) และเงินปันผลรับ

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม				เงินปันผลที่บริษัทได้รับ			
	สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557
บริษัท ไทยพับลิกพอร์ต								
จำกัด	2,697	(10,044)	(3,503)	(17,381)	-	-	-	-
บริษัท เพียวสัมมากร								
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	575	3,376	977	4,402	-	-	-	-
บริษัท สัมมากร จำกัด								
(มหาชน)	23,385	6,538	264,997	15,239	-	-	22,328	10,420
บริษัท เคพี เอ็นเนอร์ยี								
กรุ๊ป จำกัด	-	(438)	-	(2,125)	-	-	-	-
รวม	26,657	(568)	262,471	135	-	-	22,328	10,420

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 จำนวนเงิน 265 ล้านบาท ได้รวมส่วนต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์ และหนี้สินที่ระบุได้และต้นทุนของเงินลงทุนจำนวนเงิน 240 ล้านบาท

### 6.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ทุนเรียกชำระ		สินทรัพย์รวม		หนี้สินรวม		รายได้รวม		กำไร (ขาดทุน)	
	ณ วันที่		ณ วันที่		ณ วันที่		สำหรับงวดเก้าเดือน		สำหรับงวดเก้าเดือน	
	30 กันยายน	31 ธันวาคม	30 กันยายน	31 ธันวาคม	30 กันยายน	31 ธันวาคม	สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557
บริษัท ไทยพับลิกพอร์ต										
จำกัด	840,000	840,000	1,721,850	1,739,398	150,670	153,672	136,316	47,440	(11,675)	(57,936)
บริษัท เพียวสัมมากร										
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	260,000	260,000	494,065	516,945	295,659	319,738	117,253	118,095	2,214	9,975
บริษัท สัมมากร จำกัด										
(มหาชน)	589,410	589,410	3,911,352	3,552,095	1,605,864	1,211,681	906,789	737,110	53,509	60,351
บริษัท เคพี เอ็นเนอร์ยี										
กรุ๊ป จำกัด	-	-	-	-	-	-	-	374	-	(8,172)

### 6.4 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนฯ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีจำนวนเงิน 1,223 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 429 ล้านบาท)

## 7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน	
	30 กันยายน	31 ธันวาคม	30 กันยายน	31 ธันวาคม	30 กันยายน	31 ธันวาคม
	2558	2557	2558	2557	2558	2557
			ร้อยละ	ร้อยละ		
บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด *	280,000	280,000	100	100	279,999	279,999
บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด และบริษัทย่อย	140,000	140,000	100	100	140,000	140,000
บริษัท เอสซีที ปิโตรเลียม จำกัด	-	1,000	-	100	-	1,000
บริษัท เอสซีที สหพันธ์ จำกัด	-	20,000	-	100	-	21,481
บริษัท จตุรทิศขนส่ง จำกัด	-	30,000	-	100	-	30,402
บริษัท เพียวอินเตอร์เทรด จำกัด	-	50	-	100	-	204
บริษัท อาร์พีซี แมเนจเม้นท์ จำกัด *	500	500	100	100	956	956
บริษัท ทศทิศ โลจิสติกส์ จำกัด	-	50	-	100	-	129
RPC Global Co., Ltd.	41	41	100	100	124	124
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย					421,079	474,295
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า					(350)	(30,981)
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ					420,729	443,314

\* ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ได้หยุดดำเนินธุรกิจแล้ว

ในเดือนพฤษภาคม 2558 บริษัท เอสซีที ปิโตรเลียม จำกัด ได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี โดยบริษัทฯ ได้รับเงินคืนทุนจากบริษัทย่อยดังกล่าวจำนวนเงิน 1.11 ล้านบาท และกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าจำนวนเงิน 0.04 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558

ในเดือนกันยายน 2558 บริษัท จตุรทิศขนส่ง จำกัด บริษัท เพียวอินเตอร์เทรด จำกัด และบริษัท ทศทิศ โลจิสติกส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี โดยบริษัทฯ ได้รับเงินคืนทุนจากบริษัทย่อยดังกล่าวรวมจำนวนเงิน 0.72 ล้านบาท และกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าจำนวนเงิน 30.59 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย (2557: 1.35 ล้านบาท)

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้เลิกกิจการและชำระบัญชี RPC Global Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 100

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นของบริษัท เอสซีที สหพันธ์ จำกัด ให้แก่บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด จำนวน 199,996 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในราคามูลค่าสุทธิตามบัญชีหุ้นละ 133 บาท หรือรวมเป็นจำนวนเงิน 26,599,468 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนดังกล่าวและรับชำระค่าหุ้นในเดือนสิงหาคม 2558



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

## 8. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ ราคาทุน	
			30 กันยายน	31 ธันวาคม	30 กันยายน	31 ธันวาคม	30 กันยายน	31 ธันวาคม
			2558	2557	2558	2557	2558	2557
			พันบาท	พันบาท	ร้อยละ	ร้อยละ	พันบาท	พันบาท
บริษัท เคพี เอ็นเนอร์จี้ กรุ๊ป จำกัด	ผลิตและจำหน่าย ไฟฟ้า	ไทย	36,780	36,780	18.22	18.22	5,482	5,482
							(5,482)	(5,482)
							-	-

## 9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน	31 ธันวาคม	30 กันยายน	31 ธันวาคม
	2558	2557	2558	2557
สินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงาน	96,766	100,600	15,389	18,737
สินทรัพย์ที่หยุดใช้งาน	689,510	1,002,615	246,116	534,144
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	786,276	1,103,215	261,505	552,881
หัก: ค่าเพื่อการด้อยค่า	(120,994)	(332,819)	(17,398)	(229,223)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	665,282	770,396	244,107	323,658

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	770,396	323,658
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน	15,210	18
จำหน่ายระหว่างงวด	(444)	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด	(48,438)	(8,127)
โอนเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 12)	(71,442)	(71,442)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2558	665,282	244,107

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 กลุ่มบริษัทฯ มียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 3 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 3 ล้านบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวนเงิน 2 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 3 ล้านบาท)

บริษัทฯ ได้จดจำนองที่ดินซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 รวมจำนวนเงิน 211 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: ไม่มี) เพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมจำนวนเงิน 200 ล้านบาท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้จดจำนองที่ดิน อาคารและถังน้ำมันซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 รวมจำนวนเงิน 118 ล้านบาท เพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ได้รับจากบริษัทฯ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

#### 10. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จำนวนนี้เป็นตัวสัญญาใช้เงินที่กลุ่มบริษัทฯ ออกให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 - 4 ต่อปี (31 ธันวาคม 2557: ร้อยละ 2 ต่อปี) และมีกำหนดชำระคืนภายใน 15 - 365 วัน โดยบริษัทฯ ได้นำที่ดินของบริษัทฯ ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจำนวนเงิน 211 ล้านบาท ไปจดจำนองเพื่อค้ำประกันเงินกู้จำนวนเงิน 200 ล้านบาท

#### 11. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคำนวณขึ้นจากกำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวดคุณด้วยอัตราภาษีเฉลี่ยทั้งปีที่ประมาณไว้

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน			
	2558	2557	2558	2557
<b>ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:</b>				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล	934	313	-	-
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:</b>				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก				
การเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ				
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	171	(1,386)	-	(1,388)
<b>ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดง</b>				
<b>    อยู่ในงบกำไรขาดทุน</b>	<b>1,105</b>	<b>(1,073)</b>	<b>-</b>	<b>(1,388)</b>

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน			
	2558	2557	2558	2557
<b>ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:</b>				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล	2,561	464	-	-
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:</b>				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก				
การเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ				
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(514)	(1,129)	-	(4,162)
<b>ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดง</b>				
<b>    อยู่ในงบกำไรขาดทุน</b>	<b>2,047</b>	<b>(665)</b>	<b>-</b>	<b>(4,162)</b>

## 12. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติอนุมัติให้หยุดประกอบกิจการ โรงกลั่นน้ำมันที่จังหวัดระยองอย่างถาวร และเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขาย โรงกลั่นน้ำมัน เครื่องจักรและถังน้ำมัน เชื้อเพลิงกับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ในต่างประเทศแห่งหนึ่ง (ผู้ซื้อ) เพื่อขายหอกกลั่น เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในราคาขายจำนวนเงินสุทธิ 185 ล้านบาท (สุทธิจากเงินช่วยค่ารีดออนจำนวนเงิน 15 ล้านบาท) โดยผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าซื้อรวมหกงวดภายในกำหนดระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันทำสัญญานี้ (ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558) ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ ได้รับเงินล่วงหน้าจากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 40 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากผู้ซื้อรีดออนและขนย้ายสินทรัพย์ตามสัญญานี้แล้วเสร็จเมื่อใด ผู้ซื้อต้องชำระเงินส่วนที่ค้างชำระทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ ในทันที การขายเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานหลักของบริษัทฯ ดังกล่าวได้รับการอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดประเภทรายการอาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่โอนจำนวนรวม 71 ล้านบาทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	68
เครื่องจักรและอุปกรณ์	71,374
รวม	71,442

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 แสดง ได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	-
บวก: โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	71,442
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2558	71,442

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ จัดประเภทผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับส่วนงานดำเนินงานดังกล่าวเป็นส่วนงานที่ยกเลิก โดยขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
	2558	2557	2558	2557
รายได้	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	276	13,894	4,828	41,612
รวมค่าใช้จ่าย	276	13,894	4,828	41,612
ขาดทุนสำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(276)	(13,894)	(4,828)	(41,612)
กำไรต่อหุ้น:				
ขาดทุนต่อหุ้นสำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(0.00)	(0.01)	(0.00)	(0.03)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	1,304,664	1,304,664	1,304,664	1,201,732

(หน่วย: บาท)

(หน่วย: พันหุ้น)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานที่ยกเลิกสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557
กิจกรรมดำเนินงาน	-	-
กิจกรรมลงทุน	40,000	-
กิจกรรมจัดหาเงิน	-	-
<b>กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานที่ยกเลิก</b>	<b>40,000</b>	<b>-</b>

### 13. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างงวด

### 14. ส่วนงานดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทฯ จัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดำเนินงานจากปี 2557 โดยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ดังนี้

- 1) ส่วนงานธุรกิจพลังงานเป็นส่วนงานที่ประกอบธุรกิจค้าปลีกน้ำมันและแก๊สผ่านสถานีบริการน้ำมัน ผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือของสถานีบริการน้ำมัน และให้บริการซ่อมบำรุง และให้เช่าคลังน้ำมันและกิจการท่าเรือ
- 2) ส่วนงานอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนงานที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทจำหน่ายและให้เช่า

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ข้อมูลรายได้และกำไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน  
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน							
	ส่วนงานธุรกิจพลังงาน		ส่วนงาน อสังหาริมทรัพย์		รายการปรับปรุงและ ตัดรายการระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557
<b>รายได้</b>								
รายได้จากการขายและบริการให้ ลูกค้านอก	576	805	-	-	-	-	576	805
<b>รวมรายได้</b>	<b>576</b>	<b>805</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>576</b>	<b>805</b>
<b>ผลการดำเนินงาน</b>								
<b>ขาดทุนของส่วนงาน</b>	(20)	(42)	-	-	-	-	(20)	(42)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงิน	(1)	3	-	-	-	-	(1)	3
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	3	(10)	24	10	-	-	27	-
รายได้อื่น	4	6	-	-	-	-	4	6
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	(14)	(43)	24	10	-	-	10	(33)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(1)	1	-	-	-	-	(1)	1
<b>กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดจากการ ดำเนินงานต่อเนื่อง</b>	(15)	(42)	24	10	-	-	9	(32)
ขาดทุนสำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ ยกเลิก	-	(14)	-	-	-	-	-	(14)
<b>กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด</b>	<b>(15)</b>	<b>(56)</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>(46)</b>

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน							
	ส่วนงานธุรกิจพลังงาน		ส่วนงาน อสังหาริมทรัพย์		รายการปรับปรุงและ ตัดรายการระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557
<b>รายได้</b>								
รายได้จากการขายและบริการให้ ลูกค้านอก	1,875	2,556	-	-	-	-	1,875	2,556
<b>รวมรายได้</b>	<b>1,875</b>	<b>2,556</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,875</b>	<b>2,556</b>
<b>ผลการดำเนินงาน</b>								
<b>ขาดทุนของส่วนงาน</b>	(74)	(94)	-	-	-	-	(74)	(94)
รายได้ทางการเงิน	-	10	-	-	-	-	-	10
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	(1)	(16)	266	20	-	-	265	4
รายได้อื่น	14	14	-	-	-	-	14	14
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	(61)	(86)	266	20	-	-	205	(66)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(2)	1	-	-	-	-	(2)	1
<b>กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดจากการ ดำเนินงานต่อเนื่อง</b>	(63)	(85)	266	20	-	-	203	(65)
ขาดทุนสำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ ยกเลิก	(5)	(42)	-	-	-	-	(5)	(42)
<b>กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด</b>	<b>(68)</b>	<b>(127)</b>	<b>266</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>198</b>	<b>(107)</b>

**15. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น****15.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน**

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร จำนวนเงิน 6.15 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: ก่อสร้างสถานบริการน้ำมันจำนวนเงิน 0.28 ล้านบาท)

**15.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการ**

กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน อาคาร คลังน้ำมัน สถานีบริการน้ำมัน รถยนต์และอุปกรณ์ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 20 ปี

กลุ่มบริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาข้างต้น ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

จ่ายชำระ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2558	31 ธันวาคม 2557	30 กันยายน 2558	31 ธันวาคม 2557
ภายใน 1 ปี	21	21	6	9
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	73	54	-	-
มากกว่า 5 ปี	94	71	-	-

**15.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อระยะยาว**

ในเดือนพฤศจิกายน 2550 บริษัทย่อย (บริษัท เพียวไป โอติเซล จำกัด) ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไอน้ำกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (GPSC) เพิ่มเติม โดยปริมาณการซื้อขายและราคาเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 15 ปีนับจากวันที่อุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยกำหนดส่งมอบไอน้ำภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2551 และสามารถต่ออายุได้อีก 5 ปี

ต่อมา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 บริษัทย่อยได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงการวางท่อไอน้ำกับ GPSC เพิ่มเติม โดย GPSC จะดำเนินการก่อสร้างชั้นวางท่อยกระดับและสะพานรับท่อเพื่อวางท่อไอน้ำซึ่งมีค่าก่อสร้างจำนวนเงิน 58 ล้านบาท และ GPSC จะชดเชยผลกระทบจากการที่ไม่สามารถส่งมอบไอน้ำตามสัญญาซื้อขายไอน้ำเป็นจำนวนเงิน 23 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าชดเชยความล่าช้า โดยนำไปหักจากค่าก่อสร้างดังกล่าว จากนั้นบริษัทย่อยจะต้องชำระคืนค่าก่อสร้างและดอกเบี้ยแก่ GPSC ทุกเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนที่ 37 และจะชำระให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 72 เดือนนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีการส่งมอบไอน้ำเชิงพาณิชย์ โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ของธนาคารแห่งหนึ่ง

#### 15.4 การค้าประกัน

- ก) ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มีหนังสือค้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจำนวนเงิน 155 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 205 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค้าประกันเพื่อค้าประกันการจ่ายชำระเงินให้แก่เจ้าหนี้จำนวนเงิน 150 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 200 ล้านบาท) และเพื่อค้าประกันการใช้ไฟฟ้าและอื่นๆ จำนวนเงิน 5 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 5 ล้านบาท)
- ข) ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ค้าประกันวงเงินสินเชื่อจากธนาคารของบริษัทย่อยหลายแห่งในวงเงินรวม 80 ล้านบาท

#### 15.5 คดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้า

- ก) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2538 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบคอนเดนเสทเรสซิเดิลกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) ซึ่งวัตถุดิบดังกล่าวผลิตโดยบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (PTTGC) โดยปริมาณการซื้อขายและราคาเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีลักษณะเป็น Evergreen Basis คือไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุด โดยมีระยะเวลาช่วงแรก (Primary period) 15 ปี ซึ่งช่วงแรกครบกำหนดในปี 2555 และสัญญาจะต่อเนื่องไปยังช่วงที่ 2 ในลักษณะของ Evergreen Basis โดยอัตโนมัติ และกำหนดให้บริษัทฯ ต้องวางหนังสือค้าประกันธนาคารจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายชำระค่าซื้อสินค้า บริษัทฯ จะได้รับคืนหลักประกันดังกล่าวเมื่อคู่สัญญาตกลงเลิกสัญญาหรือ PTT ผิดสัญญา

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 PTT ได้ส่งจดหมายแจ้งขอยกเลิกสัญญาการซื้อขายวัตถุดิบคอนเดนเสทเรสซิเดิลกับบริษัทฯ โดยจะขอยกเลิกสัญญาเมื่ออายุสัญญาครบ 15 ปีแรก (Primary period) ในปี 2555 ทั้งที่บริษัทฯ ไม่ได้ประพฤติดังกล่าว และการเลิกสัญญาเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของการทำสัญญา ทั้งนี้ บริษัทฯ และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เห็นว่าสัญญาดังกล่าวไม่สามารถยกเลิกได้เนื่องจากเป็นสัญญาต่างตอบแทนระยะยาว โดยที่ในสัญญาระบุให้บริษัทฯ ต้องเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างโรงกลั่นขึ้นมารองรับเพื่อแปรรูปวัตถุดิบคอนเดนเสทเรสซิเดิล ซึ่งเป็นสเปกวัตถุดิบที่รับมาจาก PTT เท่านั้น และสัญญายังกับบริษัทฯ ไม่ให้นำวัตถุดิบไปขายต่อในสภาพเดิมที่รับมาอีกด้วย ดังนั้น ในสัญญาจึงมีการระบุว่าเป็นสัญญาลักษณะ Evergreen Basis คือไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุด สัญญาจะมีผลบังคับต่อไปโดยอัตโนมัติเมื่อครบกำหนด 15 ปีแรก (Primary period) และในช่วงต่อ ๆ ไป อีกทั้งการยกเลิกสัญญาจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายหรือในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำผิดสัญญา ซึ่งบริษัทฯ ไม่เคยดำเนินการใดๆ ผิดจากข้อสัญญาที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จึงมั่นใจว่าสัญญาดังกล่าวไม่สามารถยกเลิกได้ ในขณะที่ทาง PTT เห็นต่างออกไป บริษัทฯ ได้ร่วมหารือกับ PTT เพื่อหาข้อสรุปที่



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่ไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ ดังนั้น เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นให้ได้รับการรับรองและคุ้มครองตามกฎหมาย บริษัทฯ จึงได้ใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด โดยได้ดำเนินการยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการในวันที่ 3 ธันวาคม 2552 และเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งเรียกร้องให้ PTT และ PTTGC ร่วมกันปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวต่อไปโดยไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุด หากการบังคับให้ PTT และ PTTGC ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวเป็นการพ้นวิสัย ไม่อาจกระทำได้ ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด ให้ PTT และ PTTGC ร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บริษัทฯ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 13,805,648,806.91 บาท ต่อมา บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอข้อพิพาทเพื่อขอเพิ่มจำนวนค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินรวม 29,368,397,797.76 บาท ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการมีคำสั่งอนุญาตตามคำร้องฉบับดังกล่าวแล้ว ขณะนี้ได้มีการแต่งตั้งประธานอนุญาโตตุลาการสำหรับข้อพิพาททางการค้าและอยู่ในระหว่างการดำเนินการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ และศาลแพ่งมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีที่ฟ้องร้องชั่วคราวเพื่อรอฟังคำวินิจฉัยคดีข้อพิพาททางการค้าของอนุญาโตตุลาการ ซึ่งผลของข้อพิพาทและคดีที่ฟ้องร้องดังกล่าวนี้ ยังไม่สามารถยืนยันได้และขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมในอนาคต

ต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของอนุญาโตตุลาการ บริษัทฯ ได้รับแผนการส่งวัตถุดิบล่วงหน้าจาก PTT ซึ่งเป็นกระบวนการประสานงานระหว่างกันตามปกติธุรกิจ พบว่าแผนการส่งวัตถุดิบนี้ระบุปริมาณการส่งวัตถุดิบถึงเดือนมกราคม 2555 เท่านั้น โดย PTT ได้หยุดส่งวัตถุดิบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 เป็นการทำผิดสัญญาข้อ 15.5 ที่ระบุให้ PTT ต้องปฏิบัติตามสัญญาต่อไปจนกว่าอนุญาโตตุลาการจะมีคำวินิจฉัยเด็ดขาดจึงทำให้บริษัทฯ ต้องหยุดการผลิตเนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีวัตถุดิบหลักจาก PTT ต่อมา บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอสละประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับกรณีที่บริษัทฯ เรียกร้องให้ PTT ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวต่อไป โดยอนุญาโตตุลาการได้มีคำสั่งอนุญาตให้บริษัทฯ สละประเด็นดังกล่าวได้ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2555

ตามที่บริษัทฯ มีข้อพิพาทกับ PTT ดังกล่าวข้างต้น เป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายต่ออนุญาโตตุลาการ (ข้อพิพาทหมายเลขคำที่ 114/2552) และต่อศาลแพ่ง (คดีหมายเลขคำที่ 3162/2553) เป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 29,000 ล้านบาท จากกรณีที่ PTT ไม่ปฏิบัติตามสัญญาและบริษัทฯ ได้ใช้สิทธิทางศาลและเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจาก PTT ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงใช้สิทธิในการยึดหน่วงกว่าวัตถุดิบคอนเดนเสทเรสซิดีวสูงสุดท้ายจำนวนเงิน 1,518 ล้านบาท (สุทธิจากหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร) ไว้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเสียหายที่เรียกร้องกับ PTT

ในเดือนมิถุนายน 2555 บริษัทฯได้รับแจ้งจากสำนักข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรมว่า PTT ได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ (ข้อพิพาทหมายเลขคำที่ 78/2555) เรียกร้องให้บริษัทฯชำระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย รวมเป็นเงิน 1,555 ล้านบาท ให้แก่ PTT ปัจจุบัน บริษัทฯยื่นคำคัดค้านต่อผู้คดีและคดีอยู่ระหว่างการตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาคดีดังกล่าวต่อไป

- ข) ในปี 2555 บริษัทฯได้รับคำฟ้องคดีแรงงานจากศาลแรงงานภาค 2 ว่า ลูกจ้างได้ยื่นคำร้องต่อศาลแรงงานเพื่อเรียกร้องให้บริษัทฯจ่ายค่าชดเชยในการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมที่เกิดจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หยุดส่งวัตถุดิบให้แก่บริษัทฯตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ส่งผลกระทบต่ออย่างร้ายแรงทำให้บริษัทฯหยุดการผลิตทั้งหมดอย่างไม่มีกำหนด โดยมีจำนวนเงินเรียกร้องความเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมรวม 84 ล้านบาท ซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาในเดือนกรกฎาคม 2556 ให้บริษัทฯจ่ายชำระค่าเสียหายรวมจำนวนเงิน 1.9 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลแรงงานภาค 2 ต่อศาลฎีกาในเดือนกันยายน 2556 ต่อมาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ศาลฎีกามีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นให้ยกฟ้องและคดีได้ถึงที่สุดแล้ว
- ค) ในเดือนพฤษภาคม 2554 บริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด (TPP) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ได้รับคำฟ้องคดีแพ่งว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมรายหนึ่งได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องให้เพิกถอนการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนของบริษัทร่วมในระหว่างปี 2546 โดยในเดือนสิงหาคม 2554 ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษายกฟ้อง และในเดือนกรกฎาคม 2555 ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ปัจจุบันคดีฟ้องร้องอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณาคดีของศาลฎีกา
- ในเดือนมีนาคม 2557 ผู้ถือหุ้นของ TPP อีกรายหนึ่งได้ยื่นฟ้องกรรมการของ TPP และยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องให้หนังสือยืนยันการชำระค่าหุ้นและการเก็บรักษาหุ้นลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2546 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นครั้งที่เพิ่มทุน 30 ล้านบาทในปี 2546 และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ฉบับลงวันที่ 7 ตุลาคม 2546 เป็นโมฆะและขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนเอกสารดังกล่าวด้วย โดยในเดือนพฤษภาคม 2558 ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษายกฟ้อง ปัจจุบันคดีฟ้องร้องอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์
- ในเดือนเมษายน 2558 ผู้ถือหุ้นของ TPP อีกรายหนึ่งได้ยื่นฟ้องกรรมการของ TPP, TPP และบริษัทฯ และยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องให้คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งชุดเอกสารประกอบการเพิ่มทุน TPP ในระหว่างปี 2546 และ 2557 และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในปี 2546 เป็นโมฆะ โดยขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนเอกสารดังกล่าว และขอให้ศาลมีคำสั่งกลับคืนสถานะสัดส่วนการถือหุ้นให้เป็นไปตามเดิมตามสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2545 โดยในเดือนเมษายน 2558 ศาลชั้นต้น ได้มีคำพิพากษายกฟ้อง ปัจจุบันคดีฟ้องร้องอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์

## 16. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทฯ ใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทฯ จะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน

### ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ในการนำเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กิจการจะต้องพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง มูลค่ายุติธรรม กำหนดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 - ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 - ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 - ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมตามลำดับชั้นระดับ 1 ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>		
เงินลงทุนชั่วคราว		
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม	125,315	98,731

## 17. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล

งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558